

# BẢN TIN TỔNG HỢP

## THÁNG 07 NĂM 2023



### Chủ điểm bản tin:

- Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 07/2023
- Tình hình Kinh tế trong tỉnh
- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị
- Tin Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
- Tin khác

STT	MỤC LỤC	TRANG
1	Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sau một năm thành lập: Tạo chuyên biến quan trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn	2
2	Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị	5
3	Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị	7
4	Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng cho Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” tỉnh Quảng Trị	9
5	Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm tại Quảng Trị	10
6	“Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động	12
7	Đoàn học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa XII của Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị dành cho cán bộ tỉnh Salavan và Savanakhet (nước CHDCND Lào) thăm và nghiên cứu thực tế tại Học viện	14

## **BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TỈNH SAU MỘT NĂM THÀNH LẬP: TẠO CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRÊN ĐỊA BÀN**

“Phòng, chống tham nhũng là "chống giặc nội xâm," tức là chống những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức; tiền tài, của cải, vật chất,... do người khác "biểu xén," "cho, tặng," hối lộ... với động cơ không trong sáng. Nó thường diễn ra đối với những người có chức, có quyền. Vì vậy, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, "không nghỉ," "không ngừng" ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng"; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để "không dám tham nhũng" và một cơ chế bảo đảm để "không cần tham nhũng". Như vậy, mục đích chống tham nhũng,

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, những năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với thanh tra thực thi công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Nhất là sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh được thành lập đến nay đã tròn 01 năm, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, tạo chuyển biến tốt về nhận thức và thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư trong các lĩnh vực y tế, tài nguyên môi trường, xây dựng...; chỉ đạo các ngành tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo nguyên tắc: “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó” thông qua các hội nghị giao ban nội chính, giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng định kỳ. Đã khởi tố 07 bị can là cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Ban Nội chính Tỉnh ủy- cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò tham mưu, điều hòa, hỗ trợ các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tổng hợp, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể, đã chủ

động tham mưu thực hiện hoàn thành nhiều công việc quan trọng phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, đã tham mưu 13 văn bản cho Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nội dung phục vụ các phiên họp.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PCTN, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

*Thứ nhất*, tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về PCTN, tiêu cực, trước hết là trong cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, trong các cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan tổ tụng để công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thật sự trở thành khâu đột phá trong công tác PCTN, tiêu cực.

*Thứ hai*, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án nói chung, vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong đấu tranh PCTN, tiêu cực gắn với việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; bảo vệ, khen thưởng, động viên những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thu hồi tài sản các vụ án, vụ việc đã được phát hiện. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

*Thứ ba*, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí thiết thực, hiệu quả; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; chủ động yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chỉ đạo xử lý; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp những nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

*Thứ tư*, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan chức năng trong PCTN; phát hiện, tố giác những hành vi tham nhũng.

*Thứ năm*, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nắm vững, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo quy định; hoạt động “đúng vai, thuộc bài” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC. Cơ quan thường trực và các cơ quan, đơn vị, địa phương củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng lực lượng cán bộ công chức làm công tác PCTN, tiêu cực đảm bảo số lượng, chất lượng; thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác; đồng thời trang bị, đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Nguồn:<https://tinhuyluong.vn/ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh-sau-mot-nam-thanh-lap-cao-chuyen-bien-quan-trong-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tren-dia-ban>



## CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

Ngày 17/7/2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.



Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Từ đó, tỉnh đã đạt được những kết quả tiến bộ, quan trọng, đáng ghi nhận, ngày càng vươn lên thành một tỉnh khá trong khu vực, quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ, trong đó triển khai xây dựng công trình giao thông mang tính chiến lược nhằm tăng cường kết nối liên vùng, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh...

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh.

Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Trong phát triển kinh tế - xã hội cần bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Tỉnh ủy Quảng Trị quan tâm tới công tác quy hoạch cán bộ, trong đó có công tác quy hoạch cán bộ cho Quốc hội và các cơ quan dân cử ở địa phương.

Quan tâm tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Nhấn mạnh "khát vọng hòa bình là một thành tố rất quan trọng trong chiến lược phát triển về văn hóa, con người", Chủ tịch Quốc hội gợi mở, nên chăng, Quảng Trị đề xuất xây dựng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tầm cỡ quốc gia trên địa bàn tỉnh và đề xuất đưa thành tố này vào dự thảo Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Quảng Trị cũng có thể nghiên cứu tổ chức Festival Hòa bình.



Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1689580954499>

## **CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI QUẢNG TRỊ**

**Chiều ngày 16/7/2023, đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9; Di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị; Nhà hành lễ, Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.**

Tại các nơi đến viếng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các thành viên trong đoàn công tác đặt vòng hoa, dâng hương tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trong hai cuộc kháng chiến, giành độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi ghi nhớ đến sự đóng góp của những người con ưu tú của Tổ quốc cho đất nước, cho Nhân dân.

Sau lễ dâng hương tại các đài tưởng niệm chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ.

Tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân, kính trọng đối với vị lãnh tụ kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Quảng Trị đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.





Nhân chuyên công tác tại Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gồm: gia đình bà Nguyễn Thị Phồn, thương binh 4/4, ở thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước ở Khu phố 3, Phường 3, thị xã Quảng Trị.

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn đặc biệt quan tâm đến các gia đình cách mạng, đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Đối với các gia đình có công với cách mạng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đối tượng chính sách tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, có thêm nhiều đóng góp sức lực, trí tuệ cho quê hương, đất nước

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1689520922660>

## CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM ỦNG HỘ 500 TRIỆU CHO CHƯƠNG TRÌNH “HOA DÂNG MỘ LIỆT SĨ” TỈNH QUẢNG TRỊ

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2023), chiều 19/7, tại TP. Đông Hà, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam tổ chức trao tặng số tiền 500 triệu đồng ủng hộ cho Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” tỉnh Quảng Trị. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.



“Hoa dâng mộ liệt sĩ” là một chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt ở Quảng Trị. Với mong muốn được góp công sức để chương trình hoạt động thuận lợi và hiệu quả, Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng cho chương trình.

Dịp này, Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam tổ chức viếng, dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị và thả hoa đăng ở bờ Nam sông Thạch Hãn.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1689781448402>



## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH KIỂM TRA CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TẠI QUẢNG TRỊ

Trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, chiều 22/7/2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tiến độ dự án cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh và nghe đề xuất các dự án đầu tư tuyến Quốc lộ 15D nối La Lay về Khu bến Cảng Mỹ Thủy và Cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo; dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy; Khu Công nghiệp Quảng Trị.



Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Về phía tỉnh Quảng Trị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh.

Làm việc tại hiện trường, lãnh đạo các Bộ ngành và tỉnh Quảng Trị đã báo cáo khái quát về tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ. Theo đó, thời gian qua, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đã phối hợp, nỗ lực phấn đấu triển khai dự án. Tỉnh cũng đã giao cụ thể cho từng địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng Khu tái định cư, phối hợp với nhà thầu, Ban quản lý đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng rất mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để tỉnh hoàn thành tốt những dự án trên.

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 24,83km/32,53km, đạt 76,3%; bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư 22,15/32,53km, đạt 68,1%. Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Quảng Trị phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Phía các nhà thầu, đơn vị thi công cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, cố gắng hoàn thành dự án sớm trước một quý so với lộ trình để mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và vùng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Trị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trong năm nay: Hoàn thành công tác quy hoạch; xây dựng các dự án xây dựng, nâng cấp, tôn tạo Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang; khẩn trương hoàn thành các thủ tục với các dự án giao thông; đẩy mạnh vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển; thúc đẩy các động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); triển khai dự án khu công nghiệp hợp tác với VSIP...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng cam kết sẽ nỗ lực cao nhất triển khai các chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1690038408166>



## “BỮA CƠM CÔNG ĐOÀN” CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 – 2023), ngày 27/7/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thế Lập.





“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với 650 suất ăn cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH MTV Dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam. Mỗi suất ăn trị giá 50.000 đồng.

Khác với những bữa cơm hàng ngày, khẩu phần “Bữa cơm công đoàn” được bổ sung nhiều món ăn như: thịt gà rán, khoai tây chiên, thịt heo, trứng, rau xào, canh củ quả, sữa chua... giúp đoàn viên, người lao động có bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn dành cho người lao động.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục chăm lo, nâng cao dinh dưỡng bữa ăn ca cho đoàn viên, người lao động. Việc quan tâm để bữa cơm cho người lao động đảm bảo an toàn, chất lượng sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe, yên tâm làm việc.

Thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa dành cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh trao tặng 20 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1690458758133>



**ĐOÀN HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, HỆ TẬP TRUNG KHÓA XII CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN TỈNH QUẢNG TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ TỈNH SALAVAN VÀ SALANAKET (NƯỚC CHDCND LÀO) THĂM VÀ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI HỌC VIỆN**

Sáng ngày 28/7/2023, Đoàn học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa XII, dành cho cán bộ tỉnh Salavan và Savanakhet (nước CHDCND Lào) đang học tập tại Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đến tham quan, nghiên cứu, nghe báo cáo thực tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đoàn nghiên cứu thực tế gồm 50 học viên do đồng chí TS. Dương Hương Sơn, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và đồng chí TS Nguyễn Văn Viên, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị.



*TS Nguyễn Văn Viên phát biểu tại buổi làm việc*

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Hương Sơn, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị thông tin: từ năm 2008 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trường Chính trị Lê Duẩn đã tổ chức được 12 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Trung cấp lý luận chính trị cho hơn 500 cán bộ của hai tỉnh Salavan và Savanakhet. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhà trường luôn chú trọng chất lượng và đổi mới phương pháp giảng dạy để thực hiện nhiệm vụ chính trị

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

được giao. Trong thời gian tới, trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo sinh hoạt ăn, ở, tổ chức giao lưu giữa các học viên Lào với học viên trong trường.

Tại buổi gặp mặt, Đoàn học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa XII, dành cho cán bộ hai tỉnh Salavan và Savanakhet (nước CHDCND Lào) nghe PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trao đổi về lịch sử xây dựng, phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và hướng phát triển trong tương lai.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa chúc Đoàn có chuyến đi nghiên cứu thực tế thành công, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của nước CHDCND Lào, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ giữ tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Salavan, Savanakhet nói riêng, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng sắt son, bền chặt.

Nguồn: <https://hcma.vn/tin-tuc-su-kien/doan-hoc-vien-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-he-tap-trung-khoa-xii-cua-truong-chinh-tri-le-duan-tinh-quang-tri-danh-cho-can-bo-tinh-salavan-va-savanakhet-nuoc-chdcnd-lao-tham-va-nghien-cuu-thuc-te-tai-hoc-vien-35439.html>